



กยท. ผลักดันเครือข่ายสวนยาง พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน มุ่งสร้างความเข้มแข็ง – ยกระดับคุณภาพชีวิต



๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๖ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ภายใต้การดำเนินงานของ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ กยท. จัดงาน “เครือข่ายสวนยางยั่งยืนเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย RAOT สู่มาตรฐานโลก” โดยได้รับเกียรติจาก นายเพิก เลิศวังพง คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการยางพารา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ มุ่งสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสวนยาง

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ดร.เพิก เผยในฐานะประธานเปิดงานว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ในเรื่องการส่งเสริมให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรเป็นเจ้าของเครื่องมือเครื่องจักรของตนเองรวมถึงบริหารภาคธุรกิจเกษตรควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร โดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG / Carbon Credit ทำการเกษตรที่ลดภาระและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้วยวิธีการและกระบวนการผลิตที่ช่วยลดต้นทุนลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ



และการผลิตสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดโลกได้ ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดงาน “เครือข่ายสวนยางยั่งยืนเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย RAO T สู่มাত্রฐานโลก” ของ กยท. ครั้งนี้จะสามารถส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรรายย่อยมีการบริหารจัดการยางพาราแบบครบวงจรร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

การจัดงาน “เครือข่ายสวนยางยั่งยืนเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย RAO T สู่มাত্রฐานโลก” ในครั้งนี้สามารถส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรรายย่อยมีการบริหารจัดการยางพาราแบบครบวงจรร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในการบริหารจัดการยางพาราอย่างครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนยาง

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

จากการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ สามารถช่วยเกษตรกรทางด้านการค้า ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการส่งออกยางพาราของประเทศ จะสามารถเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสวนยางให้มีความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง และทำให้หน่วยงานได้รับทราบถึงความต้องการของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรชาวสวนยางมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มความสามารถของหน่วยงานในการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง



สถาบันวิจัยยาง เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสวนยางยั่งยืน พร้อมสร้างภูมิเกษตรกร รับมือโรคระบาด
ในยางพารา



๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๗ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย สถาบันวิจัยยาง (สวย.) เปิดเวทีแลกเปลี่ยน-ถ่ายทอดองค์ความรู้สวนยางยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้พลเมืองปากน้ำฉวาง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมเสริมแนวทางรับมือโรคระบาดในยางพารา

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

กยท. จัดเวทีเสวนาภายใต้แนวคิด “การจัดการสวนยางยั่งยืน เพื่อสมาชิกชุมชนยั่งยืน” จากความร่วมมือของภาคี ๔ ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนยางยั่งยืน ให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่สวนยางได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการปลูกยางเป็นพืชหลัก และเสริมองค์ความรู้ด้วยการปลูกพืชชนิดอื่นร่วมกับการทำปศุสัตว์ในสวนยาง ซึ่งจะสามารถเพิ่มรายได้ ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิต และลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว



๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

การจัดเวทีเสวนาภายใต้แนวคิด “การจัดการสวนยางยั่งยืน เพื่อสัมมาชีพชุมชนยั่งยืน” ในครั้งนี้สามารถเสริมแนวทางให้แก่เกษตรกรเพื่อเตรียมรับมือและป้องกันการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา และให้คำแนะนำด้านยางพันธุ์ดีที่จะช่วยเพิ่มผลผลิต ได้แก่ RRIT ๓๙๐๔ ควบคู่ไปกับการทำตลาดสินค้าเกษตร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกรชาวสวนยาง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านยางพาราร่วมกันอีกด้วย นอกเหนือจากแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเวทีเสวนาแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนยางพาราเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฉวางที่ปลูกฝักเหลืองเป็นพืชแซมยาง ส่งจำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ สร้างรายได้เสริมภายในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

เกษตรกรชาวสวนยางสามารถนำคำแนะนำด้านยางพันธุ์ดีที่จะช่วยเพิ่มผลผลิต และเกษตรกรสามารถรับมือกับโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราได้ และการปลูกพืชแซมยางจะสามารถเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ/รายได้เสริมภายในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน และหน่วยงานได้นำข้อคิดเห็นของเกษตรกรมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมทั้งได้ทราบถึงปัญหาของเกษตรกร และนำปัญหาามาแก้ไข เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น และพนักงาน กยท. ในเรื่อง การบริหารจัดการโรค การใช้ชีวภัณฑ์ การปรับปรุงดินและการบำรุงต้นยางพารา ด้วยการใส่สารเคมีและอื่น ๆ เพื่อป้องกันและกำจัดโรคใบร่วงที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการและบริบทในแต่ละพื้นที่สวนยาง



สถาบันวิจัยยาง จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสวนยางยั่งยืนเพื่อสัมมาชีพ
ชุมชนยั่งยืน



๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

กองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสวนยางยั่งยืนเพื่อสัมมาชีพชุมชนยั่งยืน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ศูนย์เรียนรู้พลเมืองปากน้ำขวาง อำเภอลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ในช่วงเช้า เกษตรกรได้ร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างการรับรู้การสร้างสวนยางยั่งยืน สัมมาชีพชุมชนยั่งยืน ในหัวข้อระบบการสร้างสวนยางแบบผสมผสานโดยการปลูกยางร่วมกับพืชชนิดอื่น และหลักการปลูกสร้างสวนยางแบบผสมผสาน โดย ดร.วิทยา พรหมมี หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

ในช่วงบ่ายเกษตรกรมีกิจกรรมการสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านยางพารา เกี่ยวกับกรณีศึกษาเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบความสำเร็จในการปลูกสร้างสวนยางผสมผสาน นำโดย ดร.วิทยา พรหมมี และร่วมเสวนาโดย พนักงานการยางแห่งประเทศไทยสาขาฉวาง และเกษตรกรชาวสวนยาง



๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสวนยางยั่งยืนเพื่อสัมมาชีพชุมชน ยั่งยืน ในครั้งนี้ ทำให้เกษตรกรได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้การทำสวนยางมีความยั่งยืน และให้เกษตรกรได้ทราบถึงการปลูกพืชผสมผสาน ปลูกยางร่วมกับพืชชนิดอื่น เพื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ที่นอกเหนือจากการทำสวนยางพาราเพียงชนิดเดียว

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ผลจากการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ได้รับความเห็น ข้อเสนอแนะของเกษตรกรชาวสวนยาง เรื่อง การสร้างอาชีพ สร้างสวนยาง และการปลูกพืชชนิดอื่นร่วมกับยางพารา และได้ร่วมกันเสนอแนวทางการสร้าง รายได้จากการปลูกพืชร่วมกับยาง สามารถนำความเห็นจากเกษตรกรไปพัฒนาการทำงาน เพิ่มแนวคิดใหม่ การทำงานใหม่ หรือวิธีการแนวทางใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนอย่างต่อเนื่องและให้มีความยั่งยืน